



# TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

*Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle*

6841 S. 180<sup>th</sup> St, Tukwila, WA 98188

Phone: (206) 325-5626 Fax: (206) 324-5849

Website: [www.vmpwa.org](http://www.vmpwa.org)

Date: December 03, 2017

## LÁ THƯ MỤC VỤ



Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!



Cùng với Mẹ Giáo Hội chúng ta bước vào Mùa Vọng, năm mới Phụng Vụ, năm B. Mùa Vọng là thời gian giúp chúng ta dọn lòng chuẩn bị đón Chúa đến trong ngày Giáng Sinh, nhưng cũng là hướng chúng ta đến việc hăng hái xây dựng Nước Chúa ở trần gian và sẵn sàng đón ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Trong tinh thần đó, trong mùa Vọng năm nay chúng ta chuẩn bị máng cỏ tâm hồn với chủ đề của tinh tâm mùa Vọng là “**Giáo Lý Xây Dựng Cộng Đoàn.**” Chúng ta tỉnh thức để đào sâu và kiểm thảo lại sự hiểu biết của chúng ta về giáo lý và tâm linh và đồng thời quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo đức tin và tâm linh cho thế hệ con cái cháu chắt chúng ta. **Chúng ta không ngồi vòng tay chờ Chúa đến nhưng mở đôi tay ra và dẫn thân phục vụ xây dựng đời sống đức tin của con em chúng ta và của gia đình giáo xứ.** Cùng nhau chúng ta hãy cùng đẩy mạnh việc

thực hiện những điều sau đây:

**1/ Xây dựng nền móng của giáo xứ trên đời sống đức tin và tâm linh: việc học hỏi Giáo Lý luôn là một ưu tiên của giáo xứ.** Giáo xứ đã có chương trình giáo lý cho các em học sinh từ lớp 1 cho đến 12, trong đó các em được chuẩn bị kỹ càng cho việc lãnh nhận các bí tích: Xung Tội, Thánh Thể, và Thêm Sức. **Phụ huynh cần theo sát con em mình để biết và hướng dẫn, nhắc nhở các em thực hành những gì các em học.** Ngoài ra, giáo xứ cũng có các chương trình giáo lý khác cho người muốn gia nhập đạo Công Giáo (Lớp Giáo Lý Dự Tòng), chuẩn bị cho các người cha mẹ và đỡ đầu biết bổn phận làm cha mẹ Kitô giáo qua Giáo Lý Rửa Tội, tiếp tục nuôi dưỡng các giáo hữu qua Giáo Lý Thánh Kinh, giúp các các bạn trẻ thảo luận học hỏi những đề tài nóng bỏng thực tế qua “Emmaus Circle,” chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống gia đình qua Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân. Giáo xứ sẽ có Giáo Lý cho người lớn với những đề tài thiết thực cập nhật trong cuộc sống. **Điều tôi muốn nhấn mạnh là: chúng ta, các Kitô hữu, không khi nào ngưng nghỉ việc học giáo lý và đời sống tâm linh. Ở lứa tuổi nào cũng có những chương trình, tài liệu để giúp chúng ta học hỏi, cảm nghiệm, và thực hành đức tin.**

**2/ Thực hành đời sống cầu nguyện trong tinh thần liên kết với gia đình giáo xứ: việc cầu nguyện chung trong gia đình cũng như giữa các gia đình trong các giáo đoàn, hội đoàn, và ca đoàn là điều rất đáng khích lệ.** Chúng ta đến với nhau để cùng xây dựng một tinh thần hiệp nhất và yêu thương của gia đình giáo xứ trong ý thức: nơi đâu có hai hoặc ba người hiện diện thì có Chúa ở giữa họ. **Mỗi lần quy tụ cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cần tỉnh thức để biết rằng chúng ta đang có một người Cha chung là Chúa, có một người Mẹ chung là Mẹ Maria đang ở giữa chúng ta là những người con, thì chúng ta luôn có những lời nguyện, ý nghĩ, và chia sẻ tích cực để xây dựng đời sống tâm linh và phát triển giáo xứ.**

**3/ Thực hành dẫn thân hy sinh quảng đại theo gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.** Khi chọn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm thánh quan thầy của giáo xứ, chúng ta càng học hỏi nhân đức của các ngài và bắt chước. Các ngài đã sống đức tin một cách trung thành, can đảm và quảng đại, luôn nâng đỡ khuyến khích vợ, chồng, con cái nhiệt thành trong hy sinh phục vụ tha nhân. **Năm tới, giáo xứ chúng ta sẽ mừng long trọng kỷ niệm 30 năm các thánh Tử Đạo Việt Nam đã**

được tôn phong do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II chủ sự vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Biện cố quan trọng này sẽ được mừng trọng trọng thể trong Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót, trong tháng kính Thánh Tâm Chúa, nguồn sức mạnh và tình thương thúc đẩy các thánh tử đạo dẫn thân hy sinh ngay cả mạng sống mình. **Vì thế, từ ngày 15 đến 17 tháng 6 năm 2018, chúng ta sẽ mừng Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót và Kỷ Niệm 30 năm ngày Phong Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Từ năm tới trở đi Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót sẽ mừng vào tháng Sáu, thay vì tuần thứ Hai Phục Sinh.** Sẽ có các bài viết về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trên Báo Niềm Tin mỗi tuần.

4/ **Ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng Trung Tâm Giáo Dục Đức Tin trong những ngày này, vì đây chính là lúc đang xây dựng nền móng của ngôi thánh đường mới rồi!** Việc xây dựng này sẽ tiến hành trong thời gian gần. Xin quý phụ huynh đặc biệt quan tâm đến việc đóng góp cho quỹ xây dựng này, vì nó có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của con em quý vị. Như thường lệ, giáo xứ sẽ cung cấp giấy chứng nhận đóng góp cho quý vị để khai thuế trong mùa thuế sắp tới.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta!

Trong Chúa Kitô,

  
  
*Lm Gioakim Đào Xuân Thành*